

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
1	นางสาวกนกกร มากวิจิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
2	นางสาวกนกวรรณ บุญทอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
3	นางสาวกิตติมา พรหมดวง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
4	นางสาวจตุติตา หนูสี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
5	นางสาวชยภัทร ชินณวงษ์สกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
6	นางสาวชลิตา ทองแท้	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
7	นางสาวฐิติมา แก้วตูด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
8	นางสาวฐิติยา ลอยเลื่อน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
9	นางสาวทาริกา หลงหัน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
10	นางสาวทิพวัลย์ อ่อนแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
11	นางสาวนรินารถ จันทรังสี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
12	นางสาวนันทิมา ยิ่งยง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
13	นางสาวนัสริยา ดอเลาะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
14	นางสาวน้ำพร ชักชะโร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
15	นางสาวนุชนาถ ปะดุกา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
16	นางสาวปวีสุดา แก้วชื่น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
17	นางสาวปานิต้า แผล่หมั่น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
18	นางสาวพรธิดา แซ่ว่อง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
19	นางสาวพรนิกา หัดคง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
20	นางสาวพลอยไพลิน ไพรพฤษา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
21	นางสาวพิฑูรพร สุขไกรไทย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
22	นางสาวมัสณี มิงประละ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
23	นางสาวรณิศ วงศ์สุริยะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
24	นางสาวรสริน นทีประกาย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
25	นางสาววนิดา ผิวขาว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
26	นางสาวรัตตยา บุญรวบ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
27	นางสาววันทณีย์ มุสิกพันธ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
28	นางสาววิยดา รัตนบุรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
29	นางสาวสุดารัตน์ อุบลจินดา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
30	นางสาวสุประวีณ์ สงวนโสตร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
31	นางสาวสุพัตรา เพชรแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
32	นางสาวสุนันทา เหมือนสุข	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
33	นางสาวอัสมา เหมหิม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
34	นางสาวอาชुरา มามะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
35	นางสาวอาลิตดา หวันยานา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
36	นางสาวอาอีดะห์ ปันตะอิบราฮิม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
37	นางสาวอุษณีย์ สตอปา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
38	นายกมลภู ศรีแก้วแฝก	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
39	นายกรชวัล ศรีสัจจิ่ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
40	นายกรฤทธิ คีรีคช	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
41	นายกฤติพงศ์ ประทุมทอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
42	นายกฤษฏา กล่อมจิตร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
43	นายกษิตศ มากสาขา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
44	นายไกรวิษณุ คุรุวงศ์วัฒนา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
45	นายขจรศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
46	นายช็อดตรี โสดเหล็ม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
47	นายคมสัน แก้วเหลี่ยม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
48	นายศรีษัฐ ด้วงชู	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
49	นายจิระพงศ์ ชัยวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
50	นายชยุตม์ บุญรัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
51	นายชวัล ขุนดารีห์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
52	นายชวิษฐ์ เอี่ยมโอฟาร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
53	นายชัยวัฒน์ กิตตินาคานวงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
54	นายชัยวัฒน์ รัชฎาเพชร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
55	นายชินดนัย หมูณี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
56	นายชุกิพลี ลือบาจิ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
57	นายณัฐชัย ชูชาติ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
58	นายณัฐพงศ์ เรืองศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
59	นายณัฐพล จรูญโรจน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
60	นายณัฐพล บัวมาก	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
61	นายณัฐพล อุไรรัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
62	นายณัฐภัทร ช่วยนุกูล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
63	นายณัฐวุฒิ หงษ์มณี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
64	นายณัฐวุฒิ อร่าม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
65	นายณัฐสิทธิ์ เลิศแล้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
66	นายดลกอรี โต๊ะต่อ๊ะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
67	นายทสร บัวเพชร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
68	นายธนภัทร ถนอมศรีมงคล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
69	นายธนภัทร พุพงษ์ไทย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
70	นายธนัท พรหมศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
71	นายธราดล การะวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
72	นายธีรพล ไชยภักดี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
73	นายธีรวัฒน์ ขุนราช	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
74	นายธีระศักดิ์ ทองนวล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
75	นายณัฐพงศ์ พรหมชัยศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
76	นายณัฐพงศ์ ดวงภักดี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
77	นายนาสีอรัน มะแข็ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
78	นายบรรหาร อิสระ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
79	นายบุญญศักดิ์ วรรณพุกษ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
80	นายปรินทร์ อินดำ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
81	นายพรเทพ มากมา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
82	นายพสธร ชูแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
83	นายพัฒนพงศ์ ชูศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
84	นายพันธมิตร สอดจิตต์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
85	นายพิธิวัฒน์ อินทรภักดี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
86	นายเพชรนาธาน พุฒทิตวงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
87	นายฟาอ์ฟ ปอ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
88	นายภาคพงษ์ รามแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
89	นายภาณุพงศ์ จุนคง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
90	นายภาณุพงษ์ เกิดสมบัติ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
91	นายภาณุวัฒน์ เรืองฤทธิ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
92	นายภาณุพงศ์ หนูรักษ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
93	นายภูซงค์ ทองโอ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
94	นายภูมิ แก้วคล้าย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
95	นายภูวไนย รอดเพ็ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
96	นายมักกี้ hmeoเส็น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
97	นายมุฮัมหมัดอานู อาดำ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
98	นายยศพล แทนโป	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
99	นายรณกฤษ แก้วจุลกาญจน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
100	นายลือชัย โพธิ์ทอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
101	นายวรุศ สาธุสรณ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
102	นายวีระพงษ์ นิลณรงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
103	นายวุฒิชัย จันทภาโส	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
104	นายศรัณยู นิยมเดชา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
105	นายศุภณัฐ แสงนิล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
106	นายสงกรานต์ สุขสวัสดิ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
107	นายสหสวรรค์ กักใหญ่	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
108	นายสิทธิพงษ์ ชูขุน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
109	นายสุทธิพงษ์ คุณศาสตร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
110	นายแสงชัย เหมือนเล็ก	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเทา
111	นายโอฆชิต จันทโรชิต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีม่วง
112	นายอนุชา นิลโอโ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
113	นายอนุสรณ์ สัมภาระ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแดง
114	นายอรรถพล ศิริกัณฑ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
115	นายอลงกรณ์ แก้วรัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเขียว
116	นายอัมรี เจ๊ะหลี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
117	นายอัลฟาล สาและ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีชมพู
118	นายอดิธิส เหมกุสุมา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีแสด
119	นายฮานาฟี เบ็ญฮัจยีการิม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
120	นางสาวกัญญาณัฐ ทะลิตอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเทา
121	นางสาวณาเดีย ปานสัน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีม่วง
122	นางสาวณิชากร คำสุวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำตาล
123	นางสาวรภาพร ปลอดภัย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแดง
124	นางสาววิสาข์ นวลมุสิทธิ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีฟ้า
125	นางสาวสิริลักษณ์ รักญาติ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเขียว
126	นางสาวสุคนธ์ เล่งกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำเงิน
127	นางสาวอภิญา สุวรรณรักษ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีชมพู
128	นายภุคติน ทองด้วง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแสด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
129	นายคณาธิป เหล็กเกิดผล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเหลือง
130	นายจักรรินทร์ หวัดเพ็ชร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเทา
131	นายเจษฎา ขวัญเพ็ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีม่วง
132	นายชนม์นภัทธ์ แก้วมาก	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำตาล
133	นายชัยประสิทธิ์ แก้วนุกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแดง
134	นายชัยวัฒน์ เกษรินทร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีฟ้า
135	นายชัยญิต ละเอียดหุรุษ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเขียว
136	นายณัฐวุฒิ แก้วบุญ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำเงิน
137	นายธนทร มหาพรหม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีชมพู
138	นายนิติธรรม ชัยศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแดง
139	นายผดุงเกียรติ ศรีคง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเหลือง
140	นายพงศกร เจริญสุข	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเทา
141	นายภควัต นวลหมาด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีม่วง
142	นายภานุพงศ์ ขาวอ่อน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำตาล
143	นายฤทธิเดช เดชอารัญ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแดง
144	นายเลปกร สุวรรณเกิด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีฟ้า
145	นายวรเดช สงวนเขียว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเขียว
146	นายวิริยะ นวลสมศรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีน้ำเงิน
147	นายศุภวิชญ์ ไชยรัตน์ทอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีชมพู
148	นายสิริวัฒน์ คุ่นเคย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีแดง
149	นายสุกัลย์ ชาญะพันธ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเหลือง
150	นายอาดือนันท์ มะชิโน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)	สีเทา
151	นางสาวชนิษฐา แดงนำ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีม่วง
152	นางสาวเบญญา ทองย่อย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
153	นางสาวรุสมิ์ เข้มรักษา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีแดง
154	นางสาวสุทธิดา หนูปลอด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีฟ้า
155	นางสาวสุนิษา พงมณี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเขียว
156	นางสาวสุวดี ทองรักษ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
157	นางสาวหิรัณยา บุญแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีชมพู
158	นางสาวอาชีสะ เจ๊ะพงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีแดง
159	นายชนันทร กาญจนะแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเหลือง
160	นายณัฐวัฒน์ หนูประพันธ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเทา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
161	นายณัฐรินทร์ ลือวิพันธ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีม่วง
162	นายธีรภัทร บุญช่วย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
163	นายณนธวัช อินทรรงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีแดง
164	นายปิยะณัฐ ช่วยมั่ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีฟ้า
165	นายพงศ์ศิริ ปิ่นพงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเขียว
166	นายพนธกร ปานจรรย์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
167	นายภควัฒน์ ศรีสุวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีชมพู
168	นายภูริทัต ศรีสวัสดิ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีแดง
169	นายวรโชติ โภชน์สารี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเหลือง
170	นายวัชพล ศรีวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเทา
171	นายวีรวัฒน์ เสาวคนธ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีม่วง
172	นายศรารุช บูหมี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
173	นายสถาพร คำคง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีแดง
174	นายอนุชา สุภาพบุรุษ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีฟ้า
175	นายอิทธิกร วิจารณบุรณ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีเขียว
176	นายอิมรอน เบ็นหมัดหนี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
177	นายเอกรัฐ โชติมันต์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	สีชมพู
178	นางสาวสาลินี ชูเขียว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
179	นางสาวสุรีกร จงไกรจักร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
180	นายกนกพล สีแก้วเขียว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
181	นายกษิต์เดช บุญเดช	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
182	นายกิตติธัช ด้วงทอง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
183	นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐณรงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
184	นายคณิศร จิตจำนงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
185	นายคอยรุดีน สมะมะแอ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
186	นายจักรกฤต พุ่มนุ่น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
187	นายจักรกฤษณ์ สุธรรม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
188	นายจารึก บุตรคง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
189	นายชนวัฒน์ เขียมพ้อ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
190	นายชยาวกร รัตนสุรงค์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
191	นายชลธร อุไรกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
192	นายชุปเพียน เจะมิง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
193	นายเชาวี ลอแม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
194	นายไชดีนา สรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
195	นายณัฐกมล สุขแก้วมณี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
196	นายณัฐกุล ชูเกษร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
197	นายณัฐวุฒิ ธรรมสโร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
198	นายณัฐวุฒิ บุญสินธุ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
199	นายณัฐวุธ คำวิบูลย์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
200	นายณาศิส เลิศตระกูล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
201	นายต่วนอิสมาแอล นิแม็ง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
202	นายตาแมนดารี อีลา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
203	นายถิรวิทย์ อุปถัมภ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
204	นายธนกร ศรีสุขแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
205	นายธนทัต กลีบแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
206	นายธนวัฒน์ หนูเริก	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
207	นายธราธร ล่องจันทร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
208	นายรัชชัย เต่าจันทร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
209	นายรัชชัย มาดาโต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
210	นายธีรภัทร หิมเกตุ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
211	นายนพัตถร เกื้อมา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
212	นายณัฐวุฒิ กะเส็ม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
213	นายนันทปกรณ์ ชูนวล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
214	นายบวรรัตน์ หวานนวล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
215	นายปฏิพัทธ์ หวานอม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
216	นายบุญยวัฒน์ จิตภักดี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
217	นายพงศ์ชนก เกษรังษ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
218	นายเพชร เศรษฐวงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
219	นายเพชรพล แสงอร่าม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
220	นายพัลลภ อินทร์ด้วง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
221	นายพีรวัศ บุญรอด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
222	นายพีระพงศ์ วิรุณสาร	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
223	นายไพศอล การี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
224	นายฟาตะย์ เจ๊ะอาลี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
225	นายพิตรี กาเจ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
226	นายภูมินทร์ ช่างอั้น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
227	นายมนพิชัย เกษกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
228	นายมะสุกรี หะมัด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
229	นายมุฮัมมัดซอฟวัน เจะแเท	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
230	นายมุฮัมมัดซอฟี ยูโซะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
231	นายราซี เจ๊ะระหวัง	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
232	นายวรพล จำรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
233	นายวรสรณ์ ไชยรัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
234	นายวัชรินทร์ ทองทวี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
235	นายศรารุช เส้นธนู	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
236	นายสรวิชัย ฤทัยหัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
237	นายสิทธิโชค สมแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
238	นายสิทธิพงษ์ เฮ่าหนู	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
239	นายสุกฤษฏ์ โชติธรรมโม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
240	นายสุภิชัย ทองโสม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
241	นายสุรเกียรติ อีสลาม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
242	นายอดิเทพ ศรีรุจี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
243	นายอนุชา ขวัญเกิด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
244	นายอภิสิทธิ์ จันท์เอียด	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
245	นายอภิสิทธิ์ แซ่ฮ้อย	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
246	นายอภิสิทธิ์ หยีสมัน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำเงิน
247	นายอันวา หมะดาโอะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีชมพู
248	นายอัสมัน มาปะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแสด
249	นายอาชีช อาแวสีอนิ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเหลือง
250	นายอานนท์ ยานารมย์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเทา
251	นายอามีน เจะเต๊ะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีม่วง
252	นายอาหมัด หมัดเบ็ญสา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีน้ำตาล
253	นายอิสรันดร์ สตันน้อต	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีแดง
254	นายเอกชลิตร รัตนรัตน์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีฟ้า
255	นายฮัมดัน โตะนิกา	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สีเขียว
256	นางสาวอรรณพร มณีนิล	วิศวกรรมกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีน้ำเงิน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
257	นายณัฐฐนิช นวลละออง	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีชมพู
258	นายถิรวุฒิ บุญแก้ว	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีแสด
259	นายณภสินธุ์ ณ อารมณ์	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีเหลือง
260	นายศักดิ์ ยามาะ	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีเทา
261	นายสุทธินันท์ จันทร์นวล	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีม่วง
262	นายอภิสิทธิ์ ชูสีนุ่น	วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต	สีน้ำตาล
263	นางสาวกนกวรรณ เทพทอง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง
264	นางสาวกัลยา เอียดทองใส	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีฟ้า
265	นางสาวเก๋จมนิ เจอะอุซึ้ง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเขียว
266	นางสาวจิราพร รักษาชล	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำเงิน
267	นางสาวชุตินา พูนขวัญ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีชมพู
268	นางสาวณัฐนิชา จันทร์ขาว	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแสด
269	นางสาวณิชาภัทร ทองเสนอ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเหลือง
270	นางสาวนภิสมา มาศโอสถ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเทา
271	นางสาวนริสา นรินทร	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีม่วง
272	นางสาวน้ำทิพย์ จันทโร	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำตาล
273	นางสาวนิสากร สุขจันทร์	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง
274	นางสาวนุรชาฮิดา ยามา	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีฟ้า
275	นางสาวนุสรุา โส๊ะโก๊ะ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเขียว
276	นางสาวบุญยานุช ไร่หนิ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำเงิน
277	นางสาวฟาติยานา ตาเหลืตา	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีชมพู
278	นางสาวมาซุรา อารง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแสด
279	นางสาวรจนา ทองแก้ว	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเหลือง
280	นางสาวรัตติกานู เมืองตรี	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเทา
281	นางสาวรุสนีตา เจะหะ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีม่วง
282	นางสาวสวรรยา สุขสำราญ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำตาล
283	นางสาวสิริกุล อัมพรพงศ์ไพศาล	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง
284	นางสาวสุชาดา เครือเตียว	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีฟ้า
285	นางสาวเสาวลักษณ์ มาร์ลี	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเขียว
286	นางสาวอนิตา รักไทรทอง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำเงิน
287	นางสาวอรุณา พลเพชร	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีชมพู
288	นางสาวอลิษา หาดเต็น	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแสด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	โปรแกรมวิชา	สีที่สังกัด
289	นางสาวอมาลีนา โปรตปราน	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเหลือง
290	นางสาวฮานีตาร์ หมีสมา	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเทา
291	นายจิรเดช ยิ้มประเสริฐ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีม่วง
292	นายไชยภัทร ชัยเชื้อ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำตาล
293	นายณัฐภาค ทองสว่าง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง
294	นายพงศกร ทับกะแตะ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีฟ้า
295	นายมนัสวิน สาเมะยูโสะ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเขียว
296	นายฤทธิธอลัน จันทรพิมิ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำเงิน
297	นายวีระวัฒน์ ทิศสักบุรี	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีชมพู
298	นายแวมิลมีย์ แวมุซอ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง
299	นายสหสวรรค์รช คุ้มครอง	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเหลือง
300	นายอดิพันธ์ อาแว	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีเทา
301	นายอดุลย์ หัสตัน	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีม่วง
302	นายอัฟซัน อาแวก่อจิ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีน้ำตาล
303	นายอัมรุ ดอเลาะ	วิศวกรรมโลจิสติกส์	สีแดง